



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก สำนักปลัด โทร.๐-๗๗๗๓๑-๐๔๓๑

ที่ สฎ ๘๐๑๐๑/

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ได้กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกให้เคร่งครัดดีศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมคนดีมีจิตบริการ และดำเนินชีวิตพอเพียงโดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานภายใต้องค์กรธรรมาภิบาลเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย และจึงได้กำหนดแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ดังกล่าว ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการดำเนินงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางภาณุมาศ หนูสุข)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

(นายโอภาส อนุชาญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

(ลงชื่อ).....

นายสัญญา ไชยยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๒
<p>๑. ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน</p> <p>๑.๑ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ</p>	<p>๑.๑.๑) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม</p>	<p>ดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก ผู้นำท้องที่ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลเขาดอก ได้ดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดคีรีธรรมาราม และสำนักสงฆ์จันทาราม มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๕๐ คน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
	<p>๑.๑.๒) โครงการชาวสุราษฎร์ร่วมใจลดขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม</p>	<p>ดำเนินโครงการชาวสุราษฎร์ร่วมใจลดขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก ผู้นำท้องที่ หน่วยงานภาครัฐ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาดอก ได้ดำเนินกิจกรรม ในวันที่ ๒๓ และ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก สถานที่ราชการ ถนนสายบ้านน้ำเกลือ-เคียนซา และถนนสายอื่นในพื้นที่ตำบลเขาดอก มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๑๐๐ คน</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๒
		<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
	๑.๑.๓) โครงการกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒	ดำเนินโครงการโครงการกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก ได้ดำเนินกิจกรรมในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักสงฆ์จันทาราม หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาดอก มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๓๕ คน <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
	๑.๑.๔) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณีท้องถิ่น	ดำเนินกิจกรรม/โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณีท้องถิ่น ดังนี้ ๑. ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๒. จัดกิจกรรม/โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ๓. จัดกิจกรรม/โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๒
		<p>๔. จัดกิจกรรม/โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒</p> <p>๕. โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ริมแม่น้ำตาปี</p> <p>๖. โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาดอก</p> <p>๗. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ที่พักสงฆ์ทุ่งทองศรีธารธรรม หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาดอก</p> <p>๘. โครงการเทศกาลจันทร์กะพ้อบานที่สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ถนนหน้าอำเภอเคียนซา</p> <p>๙. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวประเภท ๘ ผีพาย(ทีมชาย) และประเภท ๕ ผีพาย(ทีมหญิง) งานเทศกาลจันทร์กะพ้อบานที่สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ แม่น้ำตาปี</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
๑.๒ ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ	๑.๒.๑ ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงาน	ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๒
	ส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น	<p>ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๒. รวมพลังแผ่นดิน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๒.๑ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ</p>	<p>๒.๑.๑) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบล และบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอกปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การติดประกาศ, การจัดทำบอร์ด ประชาสัมพันธ์, ผ่านเว็บไซต์ อบต.เขาดอก</p>	<p>ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำประกาศ มาตรการต่างๆ และเอกสารแผ่นพับ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๒.๒) พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้ สอดวกหลากหลายและปลอดภัย</p>	<p>๒.๒.๑) ดำเนินการจัดทำช่องทางร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>จัดทำช่องทางร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ ร้องเรียน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ๕ ช่องทาง</p> <p>๑. ร้องเรียนโดยการทำเป็นหนังสือส่งมาที่ทำการ อบต.เขาดอก</p> <p>๒. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ณ ๗๗ หมู่ที่ ๓ ตำบล เขาดอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p>๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐-๗๗๓๑-๙๓๐</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๒
		<p>๔. ร้องเรียนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Khaio_tok@vinnai.ac.th</p> <p>๕. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ อบต.เขาดอก</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๓. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต</p> <p>๓.๑ ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้</p>	<p>๓.๑.๑) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจำเดือนทุกเดือน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>มีประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วนราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้บังคับบัญชา และระหว่างผู้บริหารงานกับบุคลากรของ อบต.เขาดอก จำนวน ๑๒ ครั้ง</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
	<p>๓.๑.๒) กลุ่มงานตรวจสอบภายในดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการจัดทำแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.๑ , ปย. ๒ และ การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กรแบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
	<p>๓.๑.๓) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคนได้ทราบทุกครั้งที่มีการดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๒
<p>๔. สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๔.๑ ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>๔.๑.๑) จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้ทุกคนถือปฏิบัติ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๔.๒ นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทางข้อมูลข่าวสารเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นการป้องกันการปราบปรามการทุจริต</p>	<p>๔.๒.๒) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานวินัย เช่น การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ อปต.เขตดอก</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ชี้แจงในการประชุมประจำเดือน -แผ่นพับสรุปการดำเนินการทางวินัย -ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ <p>อปต.เขตดอก</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>